



ตะลุยเหนือกับแคมป์สนุกคิดกับจีนคอร์ป “เยาวชนพอดิ โรงเรียนพอเพียง”



คุณสมประสงค์+รองผู้ว่าฯ เปิดผ้าคลุมป้ายภูมิปัญญาผ้าทอมือ จ.ลำพูน

เริ่มต้นก้าวแรกกับความสำราญที่นำชื่นชมของนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้จัดทำโครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิปัญญาผ้าทอมือ” พร้อมด้วย ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร์ เฉลิมพระเกียรติ ผู้จัดทำโครงการ “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” ซึ่งใช้เวลานานในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าโครงการแคมป์สนุกคิดกับจีนคอร์ป ปีที่ 9 ตอน “เยาวชนพอดิ โรงเรียนพอเพียง” ร่วมคิดร่วมสร้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชน ล่าสุดได้มีพิธีส่งมอบโครงการ “ภูมิปัญญาผ้าทอมือ” และโครงการ “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” ให้กับโรงเรียนและชุมชนภาคเหนือเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมี นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและลำปาง ร่วมในพิธี พร้อมมอบเงินพัฒนาโครงการต่อเนื่องให้กับทั้งโรงเรียนโรงเรียนละ 30,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอม่อนดำ จังหวัดลำพูน และ โรงเรียนประชาราชวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามลำดับ

ในปีที่ บริษัท จีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ แคมป์สนุกคิดกับจีนคอร์ป อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้แนวคิด “เยาวชนพอดิ โรงเรียนพอเพียง” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา 500 คน จาก 20 มหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์โครงการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมปฏิบัติจริงด้วยตนเองร่วมกับครูอาจารย์ นักเรียน และชุมชนในโรงเรียนเป้าหมาย 10 โรงเรียน ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ โดยนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยต่างร่วมร่วมมือร่วมใจกันระดมสมองและแบ่งหน้าที่ทำกิจกรรมร่วมกับคนในพื้นที่กว่า 1 สัปดาห์ แม้ว่าต้องสู้กับเวลาที่จำกัด แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือและน้ำใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีทั้งด้านข้อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่นและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ จนสามารถสร้างอาคารเล็กๆ เพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรม



คุณสมประสงค์

เยี่ยมชมโครงการภูมิปัญญาผ้าทอมือ จ.ลำพูน

สร้างจิตอาสา สู่วิทยาและชุมชน



นักศึกษาเข้าร่วมกับชาวบ้าน สาธิตการทำผ้าด้วยกี่ฝูกเอา

ตัวแทนนักศึกษาทั้งสองสถาบันและตัวแทนชุมชน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า
ชลดดา ดวงทับ (นุ้ย) 20 ปี ปี4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้จัดทำโครงการ “ภูมิปัญญาผ้าทอมือ” จังหวัดลำพูน “เราต้องทำงานแข่งกับเวลา ซึ่งช่วงแรกเริ่มจากการวางแผนการทำงาน ทั้งงานโครงสร้าง งานแปลง สาธิต งานประชาสัมพันธ์ และออร์ดิเนทรการแล้วเริ่มแบ่งงานกันทำและลงมือทำงานกัน ซึ่งช่วงที่ศึกษาข้อมูลทำให้เราทราบว่า ประวัติของชุมชนที่นี่ว่า การเพาะปลูกฝ้าย การทอและสายผ้าทอเป็นอย่างไร นอกจากความรู้ที่ได้รับ ยังได้รับความสนุกสนาน ได้เพื่อนใหม่ ได้ความสามัคคีในการทำงาน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนน่ารักมากให้ความร่วมมือดีทุกอย่าง ให้เยี่ยมชมเครื่องมือในการทำงานก็ได้รับความร่วมมือดีมาก”

อรรถพร สายสุนต์ (ปอ) 22 ปี ปี 4 สาขาเทคโนโลยีศิลป วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้จัดทำโครงการ “ภูมิปัญญาผ้าทอมือ” จังหวัดลำพูน “ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สิ่งที่ได้รับคือ การเรียนรู้และการประยุกต์เอาสิ่งที่คนสมัยก่อนทำไว้ดีแล้ว มาประยุกต์ใช้กับเราได้ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องรีดฝ้ายก็สามารถนำมาใช้ได้จริงทุกวันนี้ ได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าปกากะญอในชุมชนแห่งนี้ซึ่งมีเอกลักษณ์และยังคง



คุณสมประสงค์เปิดผ้าคลุมป้ายธนาคารเมล็ดพันธุ์ จ.ลำปาง

รักษาไว้ได้อย่างดี พวกเราก็กิจกรรมผ่านทางโรงเรียนเพื่อต่อยอดโครงการสู่ชุมชน จึงคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากของนักศึกษา นักเรียนแต่ละสถาบัน และชาวบ้านในแต่ละชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้”

นายธรรมนง วงศ์ปัญญา คุณครู โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.เม่าท่า จังหวัดลำพูน อายุ 48 ปี ตัวแทนคุณครูผู้มีส่วนร่วมต่อยอดโครงการ “ภูมิปัญญาผ้าทอมือ” จังหวัดลำพูน “ภาคภูมิใจที่เยาวชนรุ่นใหม่ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น น่องๆได้มาสืบสานวัฒนธรรมและศิลปหัตถกรรมด้านการทำผ้าที่มี



นักศึกษาโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ จ.ลำปาง



เยาวชนกับต้นกล้าธนาคารเมล็ดพันธุ์

เราตั้งใจจะจัดตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน โดยให้ชุมชนมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการถ่ายทอดศิลปหัตถกรรมการทอผ้า และจัดหลักสูตรสถานศึกษาด้านภูมิปัญญาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียนด้วย”

น.ส. กนกพร ประสารสุข (ส้ม) อายุ 19 ปี ปี 3 สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้จัดทำโครงการ “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” จังหวัดลำปาง “จินตนาการเป็นโครงการที่ได้ทำทุกอย่างจริง คือหลังจากที่เข้าพื้นที่ที่ใช้เวลาทุกวันที่คุ้มค่า สนุกมาก ออกไปหาความรู้ ได้เข้าไปสัมผัสชีวิตชาวบ้านในหมู่บ้าน และที่สำคัญสอนให้เรารู้จักและเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หายใจง่าย ก็ควรทำเอง ปลูกเอง เศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้เราลดการใช้เงินมากขึ้น รวมทั้งเมื่อปลูกพืชขึ้นมา ชาวบ้านซื้อขายกันเอง ก็มีกำไรหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจในชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น”

นายอภิชาติ ลินณรงค์ (ใหม่) อายุ 21 ปี ปี 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ ผู้จัดทำโครงการ “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” จังหวัดลำปาง “เราได้อยู่ร่วมกัน ต้องปรับตัวกันเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ทุกคนเหนื่อยแต่ก็สู้ ต้องทำให้เสร็จในเวลาที่กำหนด ในงบประมาณที่จำกัด และผลที่ออกมาอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีคณะครูใจดีที่จะต่อยอดโครงการของเรา และต่อไปนักเรียนในโรงเรียนจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ จากการบอกกล่าวในครอบครัวไปสู่บ้านใกล้เคียงจนขยายไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน อำเภอและจังหวัด ดังขอขอบคุณที่ร่วมด้วย

น.ส.แพรวนภา ธิยานนท์ (กอล์ฟ) อายุ 16 ปี ม.4 โรงเรียนประชาราชวิทยา นักเรียนในชุมชนที่ร่วม “โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์” จังหวัดลำปาง “ชุมชนของเราไม่มีที่มิประโยชน์ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยได้ยิน อย่างเช่นใบเหมียด ซึ่งในพื้นที่มีอยู่เยอะมาก ชาวบ้านที่นี้จะนำเอาใบเหมียดไปผสมกับเมี่ยงกับหมากที่คนแก่เคี้ยวกันทำให้ไม่เป็นเขื่อนร่นมาทานได้ตลอด เราจึงลองนำใบเหมียดตากแห้งมาผสมกับพริกตากแห้งที่ชาวบ้านนิยมเก็บไว้กินพบว่าไม่มีแมลงไม่มีเชื้อราเกิดขึ้นแตกต่างจากพริกตากแห้งที่เราเก็บไว้ธรรมดา ซึ่งจะเก็บไว้ได้ไม่นาน ถือเป็นตัวอย่างภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทางโรงเรียนและเพื่อนๆนักศึกษาในโครงการสังเกตเห็นประโยชน์จากเรื่องนี้”



นายอรรถพร สายสุนต์ (ปอ) 22 ปี ปี 4 สาขาเทคโนโลยีศิลป วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดทำโครงการ “ภูมิปัญญาผ้าทอมือ” จังหวัดลำพูน



น.ส. ชลดดา ดวงทับ (นุ้ย) 20 ปี ปี4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้จัดทำโครงการ “ภูมิปัญญาผ้าทอมือ” จังหวัดลำพูน



นายธรรมนง วงศ์ปัญญา คุณครู โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.เม่าท่า จังหวัดลำพูน อายุ 48 ปี ตัวแทนคุณครูผู้มีส่วนร่วมต่อยอดโครงการ “ภูมิปัญญาผ้าทอมือ” จังหวัดลำพูน



นายอภิชาติ ลินณรงค์ (ใหม่) อายุ 21 ปี ปี 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ ผู้จัดทำโครงการ “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” จังหวัดลำปาง



น.ส.แพรวนภา ธิยานนท์ (กอล์ฟ) อายุ 16 ปี ม.4 โรงเรียนประชาราชวิทยา นักเรียน